

# ร็อค เดอะ สคูล ประจำปี 2561 โดยฮาร์ดร็อคพัทยา



พัทยา, ประเทศไทย, วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 – โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ น้องๆ นักเรียนที่รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ร็อคเดอะสคูล (Rock the School) โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีอายุ 13 – 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ เพื่อให้สามารถเรียนต่อจนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โดยในปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในการดูแลภายใต้โครงการ ร็อคเดอะสคูล ทั้งหมดเป็นจำนวน 25 คน แบ่งออก 5 กลุ่ม ดังนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 4 คน, ตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 4 คน, ตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 6 คน, ตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 5 คน และเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ปี 2561 เป็นจำนวน 6 คน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากโรงเรียน สำนักงานเขตการศึกษา และจากทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ พัทยา นักเรียนแต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งหมด 10 เดือนต่อปี เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำรงชีพ และนอกจากนี้ทางฮาร์ดร็อคพัทยายังดูแลในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นมูลค่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

สามารถดูรูปเพิ่มเติม หรือข้อมูลสำหรับงานอื่นๆ ได้ที่

เฟสบุ๊ค <http://www.facebook.com/HardRockHotelPattaya>

หรือ <http://www.facebook.com/HardRockCafePattaya>

เกี่ยวกับร็อคเดอะสคูล

เป็นทุนการศึกษาที่ริเริ่มโดยโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ พัทยา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 13-18 ปี) ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษานี้รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากโรงเรียน สำนักงานเขตการศึกษา และจากทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ พัทยา ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากฮาร์ดร็อคพัทยาทั้งหมด 25 คน แต่ละคนได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ในแต่ละปีเพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ